

Cam nghiem Song # 71
THỰC HÀNH BÁC ÁI - XÃ HỘI

Mỗi năm dịp lễ Giáng sinh vẫn là ai cũng nghĩ tới đi thăm hỏi, quy lạy, tặng quà lẫn nhau nhiều hơn. Đây là lúc thực hành Lễ lễ Đức Giêsu nói trên thập giá: "Ta khát"(Ga 19,28), và thánh Phaolô nhắc nhở: "Anh em đừng nghĩ ai đi ngoài ngoài Đức Yêu Thương." (Rom 13,8). Mẹ Têrêsa nói: Khi chúng ta yêu tha nhân với lòng mến Chúa, thì chúng ta đừng cần tràn đầy tình yêu, bình an và vui mừng bất gì và mãi mãi. Đức Kitô nói: "Mỗi lần anh làm một việc cho người nghèo khổ nhất của Ta đây, là anh làm cho chính Ta vậy." (Mt 25,40)

A- Sau đây là ý nghĩa những việc tôi làm cho bệnh nhân, người nghèo khổ luôn có hai chủ đề là thực tế và tâm linh:

1- Không phải chỉ thăm nom, hỏi an, cho ăn; những việc cũng phải đưa Lễ Chúa đến nuôi sống tâm hồn cho họ nữa.

2- Không phải chỉ cho kẻ khát uống nước; những việc còn cho họ kiên nhẫn, sự thật, lời phải, công bình và tình thương.

3- Không phải chỉ cho người nghèo mình trở nên không áo quần mặc, những việc còn cho họ phẩm giá, danh dự, quyên làm người nữa.

4- Không phải bận lòng cho họ nhà cửa, những việc còn cho họ mất trái tim hiểu biết, sự săn sóc và lòng đùm bọc yêu thương.

5- Không phải chỉ săn sóc, thăm hỏi người ốm đau, người chết, kẻ yếu đuối và thực tế, mà còn cho họ sự sống tâm linh nữa.

B- Tôi nhận những việc không, thì sự cho những việc không:

1- Tất cả sự cố gắng, thì gia đình, tài năng, tiền của là do Chúa ban (làm bài tập, cho bài tập Tao), nên tôi hãy chia sẻ cho người khác, mà không cần đòi hỏi lợi ích, cảm ơn, hay

trở công nào.

2- Tôi khiêm tốn làm những việc bác ái như cho anh chị em ốm đau, nghèo đói, đau khổ là đem bình an đến cho mọi người. Mẹ Têrêsa nói: "Công việc của yêu thương là công việc của nhân hoà bình."

3- Tôi giúp đỡ, chia sẻ với những người đau yếu, khổ cực để họ cùng tôi hợp với sự đau khổ của Đức Kitô trên thập giá, đem lại cho anh sự bình an, hạnh phúc cho họ và toàn thể nhân loại.

C- Tôi phải thực hành yêu thương hôm nay:

1- Trong sự mất nh ph c v ng i b nh t t và nghèo khổ, tôi gọi là cho họ những gì họ cần thiết hôm nay. Hôm nay có những người đau yếu, đói khát, trở nên tru đ ng, không nhà và s p ch t.!

2- Hôm nay có những người cần đến bàn tay s i m, cần một lời nói, cần một nụ cười. Họ cần được cho bây giờ. Nên tôi phải cho họ ngay hôm nay. Vì để đến ngày mai là quá trễ !!

3- Tôi cần cho đi đến khi thấy mình bị thi u th n, thi t th i, khinh chê, lên án, bị r i b i ng i chung quanh. Như thế tôi mới nên giảng Chúa Kitô trên Th p giá, Ngài nói "**Th là đã hoàn t t !**" **R i Ng i g c đ u xu ng và trao Th n Khí.**" (Ga 19, 30)

Đ óc mong mọi cá nhân, Ban Xã h i, Nhóm, C ng đ o n, GX cùng nhau, thực hành sau mọi Thánh Lễ, khi nghe lời chúc của Giám m c, Linh m c hay Phó t : "L xong, chúc anh chị em đi Bình an" hay Lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an để yêu thương và ph c v Chúa ! (Mass is ended, go in peace love and serve the Lord !)

Thi t t ng, mọi Kitô h u gi đ o không phải chỉ thực hành dâng lễ trong nhà thờ là đủ, mà còn "lên đ ng" đem Lễ i Chúa ra thực hành bác ái cho tha nhân ngoài xã h i, để làm công cho Chúa n a.

Th t đúng như Lễ i Đ c Vua nói: "M i l n các người không làm những việc cho mắt trong những người bé nhỏ như thế này, là các người đã không làm cho chính Ta v y." (Mt 25,45)

Phó t : JB Nguyễn Văn Đ nh * **M i thăm : www.ChiaseLoiChua.com**